

Cách phân loại/cách bỏ "Rác tái chế" và "Rác thải"

Hãy khuyến khích mọi người cùng nhau tuân thủ quy tắc và xây dựng một đô thị tốt đẹp để dành sinh sống.



Rác cháy được	<p>Rác thực phẩm, Giấy lau/giấy không thể tái chế (Giấy cảm nhiệt, v.v...), Tã giấy (Loại bỏ chất bài tiết), Một lượng nhỏ cành cây/cỏ (Đường kính cành cây từ 3cm trở xuống), Giày thể thao/giày da</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đảm bảo cho vào túi đựng rác chỉ định (dành cho "Rác cháy được"). (Hãy buộc chặt miệng túi lại. Sẽ không thu gom những túi có rác nhỏ ra khỏi túi). Đối với "Rác thực phẩm" thì hãy cố gắng làm ráo nước. Hãy bỏ ra tối đa 5 túi ứng với mỗi hộ gia đình bao gồm cả cành cây con/cỏ đã cắt tỉa. Không bỏ các loại tài nguyên như tạp chí, giấy lộn, các loại giấy như thùng carton, v.v..., các loại vải như quần áo cũ, v.v... vào "Rác cháy được" mà hãy bỏ vào "Rác tái chế".
	<p>Thủ nhồi bông, Túi xách, Thắt lưng, Sản phẩm bằng nhựa mềm (Miếng bọt biển, v.v...), Thảm/thảm lót sàn, Băng cassette/băng video</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đảm bảo cho vào túi đựng rác chỉ định (dành cho "Rác không cháy được"). (Hãy buộc chặt miệng túi lại. Sẽ không thu gom những túi có rác nhỏ ra khỏi túi). Vui lòng mua túi đựng rác chỉ định tại cửa hàng bán lẻ ở gần. Hãy hợp tác trong việc tái chế ống huỳnh quang. (Tham khảo phía dưới bên phải) Hãy đảm bảo loại bỏ hết gas ra khỏi bật lửa. Tuyệt đối không được cho lon xịt/lon gas mini vào. Hãy đục lỗ và bỏ vào "Rác tái chế". Đối với pin sạc thì hãy bỏ vào "Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng". Đối với cành cây đã cắt tỉa có đường kính trên 3cm và đường kính 10cm trở xuống được cắt thành chiều dài cho vừa vào túi sẽ được xem là "Rác không cháy được" để thu gom vì chúng cần được xử lý nghiêm ngặt.
	<p>Chai đựng thuốc (trừ thuốc uống), Thủy tinh, Cốc, Gương, Ống huỳnh quang bị vỡ, Bật lửa (Những thứ đã sử dụng hết bên trong)</p> <p>(*) Đối với các loại kính vỡ, hãy bọc vào trong giấy và viết rõ nội dung như kính, v.v... ở bên ngoài.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Thu gom theo từng hộ có tính phí - Điện thoại tiếp nhận: 0587-36-5374 Đăng ký qua điện thoại (thời gian tiếp nhận từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày làm việc trong tuần) Có thể đăng ký tối đa 5 món cho 1 lần thu gom. Đối với những người bị trở ngại về khả năng nghe hoặc nói thì vui lòng sử dụng số FAX (0587-36-3709). Mua nhãn dán rác quá khổ Hãy mua nhãn dán rác quá khổ (tem chứng nhận) với giá 1.000 yên/1 nhãn dán ứng với 1 món. Vui lòng mua nhãn dán tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, v.v... có dán nhãn thể hiện cửa hàng có bán "Tem chứng nhận rác quá khổ của thành phố Inazawa". Dán nhãn lên "Rác quá khổ" và bỏ vào ngày thu gom. Hãy bỏ ra ở nơi giáp mặt với con đường như trước lối vào hoặc bãi đậu xe, v.v... trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom. (Đối với nhà ở tập thể, v.v... thì bỏ ở nơi giáp mặt với lối đi trên tầng 1) Chúng tôi sẽ thu gom ngay cả khi trời mưa. Bạn không nhất thiết phải có mặt lúc thu gom nhưng bạn không thể chỉ định thời gian thu gom.

Rác không cháy được	<p>Chậu trồng cây/chậu hoa, Ô, Sản phẩm bằng nhựa cứng (đồ chơi, v.v...), CD/hộp đựng đĩa CD (DVD), Thiết bị điện cỡ nhỏ như bàn là, v.v...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rác quá khổ Những loại rác thải ra từ các hộ gia đình không thể cho vào trong túi đựng rác chỉ định 45 lít để buộc miệng lại, những thứ nặng hơn 5kg 1 món, những thứ được chỉ định bởi thành phố. Phương pháp xử lý Tự mình mang đến Trung tâm Môi trường Hãy xem ở phía dưới của mặt sau. Đăng ký thu gom theo từng hộ có tính phí
	<p>Các loại đồ nội thất (bàn, tủ, v.v...), Sản phẩm điện cỡ lớn (lò vi sóng/lò sưởi, v.v...), Những thứ khác (xe đạp/giường/tủ đựng quần áo, v.v...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Đối với những sản phẩm không có ký hiệu này (chậu rửa mặt, xô, bàn chải đánh răng, v.v...) Nếu vật liệu cứng thì bỏ vào "Rác không cháy được", nếu vật liệu mềm thì bỏ vào "Rác cháy được". Đối với rác thải y tế tại nhà (không bao gồm kim tiêm) thì hãy bỏ vào "Rác cháy được".
	<p>Chai nhựa đựng dầu gội, nước sốt, v.v...</p>	<p>"Bao bì và đồ đựng bằng nhựa" là những đồ đựng hoặc bao bì được sử dụng chủ yếu để đựng thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày, không còn sử dụng nữa sau khi đã sử dụng hết.</p> <p>Chúng có kèm ký hiệu này.</p>
	<p>Chén cốc như mì ly/bánh pudding, hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi, bao gói đựng trứng, v.v...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng hết bên trong, rửa hoặc lau sạch bụi bẩn. Đối với ống tube đựng mayonnaise, kem đánh răng, v.v..., những thứ không thể rửa được, những thứ không thể làm sạch vết bẩn thì hãy bỏ vào "Rác cháy được". Hãy đảm bảo cho vào túi đựng rác chỉ định (dành cho "Bao bì và đồ đựng bằng nhựa"). Vui lòng mua túi đựng rác chỉ định tại cửa hàng bán lẻ ở gần.
	<p>Khay đựng rau, món ăn kèm, bánh kẹo, v.v...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Đối với những sản phẩm không có ký hiệu này (chậu rửa mặt, xô, bàn chải đánh răng, v.v...) Nếu vật liệu cứng thì bỏ vào "Rác không cháy được", nếu vật liệu mềm thì bỏ vào "Rác cháy được". Đối với rác thải y tế tại nhà (không bao gồm kim tiêm) thì hãy bỏ vào "Rác cháy được".

Rác tái chế	<p>Giấy báo/tờ rơi, Tạp chí, Giấy lộn, Thùng carton, Hộp sữa giấy</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy buộc từng loại bằng dây và bỏ ra địa điểm tập kết Giấy lớn là đề cập đến các loại giấy có thể tái chế được như bia cứng, hộp đựng bánh kẹo, giấy bao gói, phong bì và giấy ghi nhớ, v.v... (Hãy bỏ ảnh, cốc giấy, giấy cảm nhiệt như hóa đơn, v.v... giấy có dán nhựa vinyl, v.v... vào "Rác cháy được"). Hãy bỏ 30 hộp sữa giấy (1L) (khoảng 1kg) thành một bó.
	<p>Quần áo cũ, chăn, ga giường, rèm bằng vải, v.v...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy cho vào túi đựng rác trong suốt và mang đến địa điểm tập kết Những thứ bị ướt, những thứ dính dầu hoặc sơn, thú nhồi bông, thảm, nệm, mảnh phế liệu, v.v... thì bỏ vào "Rác cháy được".

(* Để biết thêm thông tin chi tiết về cách phân loại/cách bỏ rác, vui lòng tham khảo "Tờ điển phân loại rác tái chế và rác thải".

Nơi liên hệ

Ban Giải pháp Ứng phó Tài nguyên (bên trong Trung tâm Môi trường Inazawa)
☎0587-36-0135

Chủng loại		Cách phân loại/cách bỏ rác/hạng mục lưu ý, v.v...
Rác tái chế	Các loại giấy ① Giấy báo/tờ rơi ② Tạp chí ③ Giấy lộn ④ Thùng carton ⑤ Hộp sữa giấy (* Hãy phân thành 5 loại.)	<p>Giấy báo/tờ rơi, Giấy lộn, Hộp sữa giấy</p>
	Các loại vải Quần áo cũ, chăn, ga giường, rèm bằng vải, v.v... (* Về cơ bản, tất cả quần áo từ gia đình đều thuộc đối tượng áp dụng.)	<p>Hãy cho vào túi đựng rác trong suốt và mang đến địa điểm tập kết</p>
	Các loại chai thủy tinh Chai thủy tinh đựng rượu, đồ uống, dầu, gia vị, mỹ phẩm, v.v... (* Phân ra loại "Không màu", "Màu nâu", "Màu xanh lá cây" và "Các màu khác".)	<p>Không màu, Màu nâu, Màu xanh lá, Các màu khác</p>
	Các loại vật thể kim loại Lon bằng thép, Cách phân biệt Các đồ vật nhỏ bằng sắt thép (nồi/lon xịt, v.v...)	<p>Hãy rửa sạch bằng nước và cho vào thùng thu hồi tại địa điểm tập kết</p>
	Chai nhựa PET Chai nhựa PET đựng các loại nước giải khát, đồ uống có cồn, nước tương shoyu, v.v... Cách phân biệt	<p>Hãy rửa sạch bằng nước và cho vào túi/thùng thu hồi tại địa điểm tập kết</p>

Pin khô đã qua sử dụng Pin mangan/kiềm, pin cúc áo	<p>Hãy bỏ vào thùng thu hồi được đặt thường trực tại các trụ sở hành chính thành phố, trụ sở Chi nhánh và Trung tâm Cộng đồng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy dán băng keo lên các điện cực của pin cúc áo trước khi bỏ ra. Chúng tôi cũng có thu gom tại các bãi thu gom địa phương. Hãy cho vào chai nhựa PET và đậy nắp lại.
Dầu tempura đã qua sử dụng Dầu thực vật dùng trong thực phẩm (dầu salad, dầu mè, dầu ô liu, v.v...)	<p>Hãy cho sản phẩm vào trong hộp đựng và bỏ ra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy bọc các sản phẩm thủy ngân đã qua sử dụng bị hỏng vào giấy báo, v.v... và bỏ vào "Rác không cháy được". Ở Thư viện Trung tâm cũng có đặt thùng thu hồi. Pin sạc cỡ nhỏ cũng có thể bỏ ra. (*) Hãy tháo ra khỏi các đồ điện gia dụng.
Sản phẩm thủy ngân đã qua sử dụng Nhiệt kế thủy ngân, huyết áp kế thủy ngân, nhiệt kế thủy ngân (không bao gồm ống huỳnh quang)	<p>Vui lòng mang theo túi, v.v... đã sử dụng để vận chuyển đến.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tập hợp tại Trung tâm Môi trường/bãi thu gom địa phương. Hãy bọc các ống huỳnh quang đã vỡ vào giấy báo, v.v... và bỏ vào "Rác không cháy được".
Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ đã qua sử dụng Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ xách tay, v.v... (thiết bị điện có chiều dài tối đa 20cm)	<p>Tập hợp tại Trung tâm Môi trường/bãi thu gom địa phương.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy bỏ vào thùng thu hồi tại địa điểm tập kết Hãy tháo nắp và cố gắng tháo nhãn mác ra. (Những thứ đã tháo ra thì bỏ vào "Bao bì và đồ đựng bằng nhựa")
Ống huỳnh quang đã qua sử dụng Ống huỳnh quang thẳng, ống huỳnh quang kiểu bóng đèn	<p>Tập hợp tại Trung tâm Môi trường/bãi thu gom địa phương.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hãy bọc các ống huỳnh quang đã vỡ vào giấy báo, v.v... và bỏ vào "Rác không cháy được".

Sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng Luật Tái chế Đồ điện Gia dụng <p>Tivi, Máy điều hòa, Tủ lạnh/tủ đông/tủ giữ ẩm và giữ lạnh, Máy giặt/máy sấy quần áo</p>	Máy vi tính <p>Đối với máy vi tính thì có các phương pháp xử lý sau đây: ① Vận chuyển đến Trung tâm Môi trường (có tính phí) ② Nhà sản xuất thu hồi Nếu có ký hiệu tái chế PC thì đăng ký với nhà sản xuất (miễn phí) ③ Xem như là "Rác quá khổ" và đăng ký thu gom theo từng hộ có tính phí ④ Thu hồi tận nơi Đăng ký từ website của ReNet Japan Recycle http://www.renet.jp/ (miễn phí)</p>	Những loại rác thành phố không thu gom (đồ vật khó xử lý) <p>Bình khí propan, Bình chữa cháy, Các loại được phẩm, Sơn, Lốp xe, Nhựa vinyl phế thải, Tro thiêu đốt, Khối bê tông, Ngói, Gỗ tháo dỡ và vật liệu phế thải trong xây dựng</p>
---	---	---